



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th *****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค.61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันแรกของช่วง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้พายุดีเปรสชันที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในช่วงค่ำของวันที่ 19 ต.ค.ได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเข้าสู่อ่าวไทย แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงค่ำของวันที่ 20 ต.ค. จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมา กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย ในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ และยังคงมีฝนตกบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19,22 และ 25 ต.ค. มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณประจวบคีรีขันธ์ในวันที่ 25 ต.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19,21 และ 25 ต.ค.มีฝนร้อยละ 35-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดตรังในวันที่ 23 ต.ค.

ช่วงที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา นราธิวาส และกระบี่ สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง และสตูล โดยวัดปริมาณฝนสูงสุดในภาคใต้ได้ 100.4 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 26-29 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร **ในช่วงวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย.** ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง โดยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 26-29 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศลาว เวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง **ส่วนในช่วงวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย.** บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง โดยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

ข้อควรระวัง ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ไปด้วย **ตลอดช่วง สำหรับในช่วงวันที่ 27-31 ต.ค.** เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูกเมื่อมีฝนตกหนัก

- ในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกกาแฟซึ่งอยู่ในระยะติดผลควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสนิมและโรคผลเน่า เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ปลูกลองกองซึ่งอยู่ในระยะเก็บเกี่ยว ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราสีชมพู และโรครากเน่า-โคนเน่า เป็นต้น

- ระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง